

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.pom@uobkayhian.co.th

BAM – มีลุ้นว่าเหมือน “จีหลังเสือ”

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป... อาจจะต้องใช้เวลาจับตาดูกันไปสักกระยะหนึ่ง ว่ากำลังซีหลังเสืออยู่หรือไม่ การที่ทำท่าทางเหมือนจะลง แต่ก็ลงไม่ได้ มาแล้วรอบหนึ่งนั้น ก็เริ่มมีเค้าแล้วแหละนะ นี่ถ้าขึ้นไปเรื่อยๆ แล้วมีทุบแรงๆ หรือ พักเบาๆ แต่ก็ไม่ลง ก็นั่นแหละ อาการซีหลังเสือ... ซึ่งอาการนี้ เคยกล่าวไว้ในหุ้นSISB มาแล้วว่าจะเป็นอย่างไร ลองไปดูกราฟหุ้น SISB แล้วดูการเล่น หรือการแกว่งตัวของราคาเอาอีกทีนะครับ ดูย้อนหลังไป ตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน... แต่ถ้าเกิด BAM จะไม่ใช่ ก็ไม่เป็นไร แค่มองทางนี้ที่ไล่ให้พร้อม ก็พอ... สำหรับ หุ้นBAM นี้ จะว่าไป ก็เป็นหุ้นที่เจอหน้าใครๆ ก็จะถูกถามถึงกันบ่อยๆ จริงๆ ก็ตกกันตั้งแต่IPO. แล้วว่าจะจองดีไหม น่าสนใจไหม หรือ ท่านที่จองไม่ได้ หรือ ไม่ได้จอง ก็ถามว่า เข้าตลาดมาวันแรก ซื้อได้ไหม... จนเข้าตลาดมาสักกระยะแล้ว ก็ยังเจอคำถามอีกมากมายในตอนนั้น จะย่อไหม จะไปถึงไหน ซื้อได้ไหม ฯลฯ.. แล้วก็ถือว่าเป็นหุ้นใหญ่เสียด้วยสิ เรียกว่า ไม่ใช่หุ้นถนัดของคอลัมน์บาดตาเซียนสักเท่าไร แต่ก็ไหนๆ นะ เคยว่ากันด้วยหุ้นใหญ่ๆ มาบ่อยแล้ว ก็ยังพอจะเอามาเข้าบาดตาเซียนกันได้แหละ... เทคนิค ไม่เคยเรียกว่า จะเป็นหุ้นใหญ่หรือหุ้นเล็ก หุ้นแก๊งกำไรหรือหุ้นพื้นฐาน ดูได้ทั้งนั้นแหละ แต่คนที่ดู จะแม่นยำหรือไม่แม่นยำนั้น ก็ว่ากันไปอีกเรื่อง หรือบางที่อ่านแมนอ่านถูก แต่ได้ทำตามไปหรือเปล่า หรือ มีหุ้นนั้นๆ อยู่หรือเปล่าด้วย ตามหลักของเทคนิค “คิดแล้วต้องทำ” ถ้าไม่ทำ ที่คิดมานั้น ก็ไร้ความหมาย ต่อให้คิดถูกก็เถอะ... สำหรับ ตลาด หรือ SET Index นั้น วันนี้ จับตาดูกันใกล้ชิดหน่อยนะ อาจจะเห็นหน้าเห็นหลังอีกที ก็วันนี้ก็ได้นะ

ดูตามเกม... จริงๆ แล้ว น่าจะเล่นง่าย ขึ้นอยู่กับว่า จะกล้าเล่นหรือไม่มากกว่า แล้วถ้าขึ้นตามที่เราคิดไว้ การปรับฐานหรือปรับตัวในรอบต่อไป ก็อ่านได้ง่ายขึ้นว่า เขา(?) ซีหลังเสืออยู่หรือไม่

- แนวรับ** : ... 28.5-28.0 ยังน่าสนใจ หรือ **ไม่ต่ำกว่า 27.5** ไว้
- เป้าหมาย** : ... 32.0 และ 34.0 เป้ารอบสั้น (ยาวๆ ว่ากันอีกที)

Price Chart...(BAM)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น BAM... ด้วยรูปแบบของ เส้น MA. นั้น ก็ยังคงน่าจะมองยาวๆ ได้อยู่ แต่อย่างไรก็ตาม ระดับ 32-34 นั้น อาจจะมีแกว่งๆ... แล้วถ้าถึงเวลานั้น ก็กลับมาดูที่เส้น MA. กันอีกที มีสัญญาณเชิงลบ หรือ เสียไปจากการเป็น Bullish Pattern หรือไม่... ถ้าไม่ แล้วจบการพักตัวหรือปรับฐาน ก็อาจจะต้องมองกันยาวๆ กันต่อไป โดยเป้าที่คาดไว้ตอนนี้ ก็แถวๆ 44-45 กันนั่นเองนะ แต่ทั้งหมดที่กล่าวมา หากมีการลงมาต่ำกว่า 27.50 หรือยิ่งถ้าหลุด 26.0 ด้วยแล้วนั้น ก็เป็นอันว่า จบสิ้นในสิ่งที่เราคาดหรือคิดไว้... หรือ แปลว่า ไม่ได้ซีหลังเสือจริงๆ หุ้นตัวนี้ ขึ้นมาร้อนแรงพอควร การพักตัว ก็ได้ลดภาวะ Overbought ไปแล้วด้วยนะ แบบนี้ ควรจะไปไกล